



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 – 2021**  
( Trình bày tại Khu dân cư số 1 Cỏ ống)

*Kính thưa quý vị đại biểu !  
Kính thưa quý vị cử tri !*

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban bầu cử huyện, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cảm ơn cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tin nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Khu dân cư số 1 và các đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Khi dân cư số 1 Cỏ ống.

Lời đầu tiên, cho phép tôi cùng với các vị ứng cử tại Khu vực Cỏ ống Huyện Côn Đảo xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị cử tri và nhân dân lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Sau đây tôi xin tự giới thiệu sơ lược về bản thân;

Tôi tên: **Võ Văn Việt**, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1964, ra Côn Đảo sinh sống làm việc từ năm 1982. Hiện nay cư trú tại khu dân cư số 6, công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Chức vụ Phó Chủ tịch.

Tôi nhận thức rằng: “ Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”, “ Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương. chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình”. Do đó được ứng cử vào Hội đồng nhân dân huyện là một vinh dự lớn đối với cá nhân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân trước nhân dân.

*Kính thưa quý vị đại biểu !  
Kính thưa quý vị cử tri !*

Trong những năm qua Huyện Côn Đảo chúng ta không ngừng phát triển trên các lĩnh vực; kinh tế tăng trưởng khá chuyên dịch đúng hướng theo cơ cấu “ Du lịch, dịch vụ, công nghiệp”, quốc phòng, an ninh ổn định; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, các chính sách, chương trình phúc lợi xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, huyện nhà vẫn còn các tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, chưa đáp ứng được sự

0 mong đợi của nhiều cử tri như: *Thu hút kêu gọi vốn đầu tư còn hạn chế, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, giao thông giữa Đảo và đất liền còn bất cập; Đối với khu dân cư số 1 chúng ta nhân dân sinh sống làm ăn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng hoa màu và chăn nuôi... Cũng còn gặp không ít khó khăn về vốn, cây, con giống và đầu ra của sản phẩm, rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương.*

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, với tư cách người đang trực tiếp công tác Mặt trận Tổ quốc tôi sẽ cùng các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết tâm thực hiện các cam kết sau:

**Thứ nhất:** Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân đề đề xuất kịp thời thường xuyên lên Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban nhân dân huyện về những yêu cầu bức xúc mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực. (*Vấn đề này kinh nghiệm trong thời gian qua các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri các cơ quan chức năng, cũng như UBND huyện, giai quyết còn rất chậm, thậm chí chưa giải quyết thỏa đáng*)

Gắn với chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giám sát *Công tác cải cách thủ tục hành chính, Công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các chính sách liên quan trực tiếp đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.*

Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và thực hiện công vụ để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

**Thứ hai:** Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền, xa rời nhân dân. Với cương vị là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tôi sẽ cùng với Ban Thường trực MTTQ tham mưu cho lãnh đạo huyện quan tâm chăm lo triển khai thực hiện có hiệu quả cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách với người có công, quan tâm đến các hộ nghèo, các gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em tàn tật, thất học...

Thực hiện tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Theo phương châm hành động của MTTQ là: “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân nghe”.

**Thứ ba:** Là một cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, với cương vị là Phó Chủ tịch được rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể chính trị- xã hội, của Chính quyền, tôi luôn xác định sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng, trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Côn Đảo nói chung, khu dân cư số 1 nói riêng. Xem đây là trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận Tổ quốc, nghĩa vụ của một công dân cần phải làm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo cơ chế đại diện. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân các đại biểu cần có sự hợp tác, giúp đỡ, động viên, chia sẻ rất lớn của cử tri và nhân dân.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND huyện và chương trình hành động đã đề ra. Trong suy nghĩ và hành động của mình tôi luôn cầu thị và mong muốn cử tri khu dân cư số 1 (Cỏ ống) nơi tôi ứng cử thường xuyên phối hợp, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cuối cùng xin cảm ơn cử tri đã lắng nghe, cảm ơn Ủy ban MTTQVN huyện đã bố trí cho chúng tôi gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi ý kiến với quý vị cử tri.

Xin chúc quý đại biểu và quý vị cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành công trong cuộc sống./.